

# Doanh nghiệp nỗ lực phục hồi sau đại dịch

(tiếp theo và hết)

## KỶ 3: NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN

Không chỉ có sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương tạo môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, bản thân các doanh nghiệp cũng tự đổi mới, sáng tạo, tự gỡ khó cho mình để hoạt động hiệu quả, phát triển hơn. Những việc làm đó đã đem lại nhiều tín hiệu khả quan về sự phục hồi tích cực của ngành Công Thương nói riêng và nền kinh tế của tỉnh nói chung.



Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Doanh nghiệp tự gỡ khó

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức" thật đúng với những gì mà Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng (cụm công nghiệp Tân Minh, huyện Vũ Thư) đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất. Thay vì chờ đợi khó khăn của dịch đi qua và sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động tập trung nghiên cứu nhu cầu thị trường, nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm mới có mẫu mã đẹp, chất lượng tốt phục vụ người tiêu dùng. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại được đẩy mạnh nhằm phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Nhờ đó, sản phẩm của Công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường trong nước và xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia. Doanh thu trong 5 tháng đầu năm 2020 của Công ty ước đạt gần 300 tỷ đồng; riêng trong quý I/2020, cao điểm khó khăn của dịch Covid-19 gây ra, doanh thu vẫn đạt 156 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Còn tại Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (thành phố Thái Bình), trong những ngày nghỉ giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, Công ty đã tận dụng thời gian để sắp xếp lại quy trình kinh doanh, bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động, đổi mới dịch vụ bán hàng, sản phẩm và cải tạo, nâng cấp hệ thống cửa hàng, showroom ô tô, xe máy. Chính sự thay đổi đó đã tạo sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp và thu hút người tiêu dùng đến mua sắm tại các đại lý, cửa hàng của Công ty nhiều hơn sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Hay như ở Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort, ngay sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công ty đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp với quan điểm "vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất". Theo đó, Công ty đã cấu trúc lại bộ máy, quy trình công nghệ sản xuất; chủ động tìm kiếm các đối tác kinh doanh mới, sản xuất đa dạng các loại hình sản phẩm, từ đó duy trì và bảo đảm được thu nhập

cho gần 200 cán bộ, người lao động trong Công ty. Không chỉ Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfort mà nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh cũng có những giải pháp riêng, vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

### Những tín hiệu khả quan

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cộng với sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp nên mặc dù bị tác động không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất của ngành Công Thương vẫn có sự phát triển đáng ghi nhận. Vào thời gian cao điểm khó khăn của dịch Covid-19, toàn tỉnh có gần 90 doanh nghiệp phải tạm dừng toàn bộ hoặc một phần dây chuyền sản xuất; song đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh chỉ còn 3 doanh nghiệp phải tạm dừng toàn bộ dây chuyền sản xuất và 45 doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm

Bà Trần Thị Kim Giang,  
Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng



Quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp không bao giờ hết khó khăn, xác định được điều đó nên đợt dịch Covid-19 vừa qua Công ty luôn chủ động tìm các giải pháp để vượt qua. Với doanh nghiệp trong ngành hàng thực phẩm như Bảo Hưng, chỉ có con đường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm và xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường là con đường duy nhất giúp Công ty duy trì phát triển ổn định và bền vững trước mọi khó khăn.

Ông Shu Wen Shang,  
Phó Giám đốc Công ty TNHH Creative Source Việt Nam



Có đủ nguồn nguyên liệu sản xuất là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động, giải quyết việc làm cho công nhân. Vừa qua, chúng tôi đã chủ động hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn cung ứng nguyên liệu nước ngoài để bảo đảm không bị đứt gãy hợp đồng. Cùng với đó, Ban lãnh đạo Công ty cũng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe cho công nhân làm việc thường xuyên. Khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Công ty đã nhanh chóng xúc tiến hoạt động xuất nhập khẩu trở lại, hạn chế tối mức tối đa hàng hóa tồn kho và ký kết những hợp đồng sản xuất mới với các đối tác.

Ông Trịnh Thanh Định,  
Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP



Khi Công ty gặp khó khăn, Ban Chấp hành Công đoàn đã sớm bàn và thỏa thuận với Ban lãnh đạo Công ty để có những cơ chế hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe, việc làm, thu nhập cho người lao động ổn định cuộc sống. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cũng tích cực tuyên truyền, vận động người lao động chia sẻ, yên tâm gắn bó với Công ty cùng vượt qua khó khăn. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty không bị xáo trộn, các đơn hàng xuất khẩu vẫn được thực hiện kịp thời, sản phẩm luôn giữ được chất lượng cao và uy tín thương hiệu của Công ty ngày càng phát triển.

và giảm sản lượng sản xuất. Sự hoạt động trở lại của các doanh nghiệp đã góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại đang trở nên khá quan trọng. Riêng trong tháng 5/2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.380 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tháng 4/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 18.740 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 522 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 484 triệu USD. Mặc dù các chỉ số phát triển công nghiệp và thương mại 5 tháng qua đều giảm so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, giữa bối cảnh khó khăn, giá trị sản xuất

công nghiệp toàn tỉnh vẫn tăng ở mức hơn 11% trong quý I/2020. Tín hiệu phục hồi sản xuất công nghiệp, thương mại đang trở nên khá quan trọng. Riêng trong tháng 5/2020, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 5.380 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tháng 4/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 18.740 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tháng 4/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 18.740 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 522 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 484 triệu USD. Mặc dù các chỉ số phát triển công nghiệp và thương mại 5 tháng qua đều giảm so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, giữa bối cảnh khó khăn, giá trị sản xuất

MINH HƯƠNG - KHẮC ĐUẤN

# Tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi

LTS: Ngày 18 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2914 về việc tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung như sau:

- Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Văn bản số 1329/CAT-PC05 ngày 15/6/2020 về việc tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi làm lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:
    - Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố:
      - Rà soát, lập danh sách các trường hợp có biểu hiện vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển lợn, thịt lợn; các trang trại, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm, chợ đầu mối thực phẩm, siêu thị, điểm tập kết, trung chuyển thực phẩm, động vật, sản phẩm động vật; chủ động kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, giết mổ trái phép, chế biến thực phẩm từ sản phẩm của lợn vi phạm về sinh thú y, an toàn thực phẩm; các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
      - Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông gắn việc kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ, tuyến liên tỉnh, liên huyện.
      - Chủ động nắm tình hình dịch bệnh, các hành vi vi phạm làm lây lan dịch bệnh; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp phòng, chống ngăn chặn hiệu quả.
    - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch tại các địa phương; kiểm soát việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không báo cáo dịch bệnh; hoạt động giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường... theo quy định.
  - Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 huyện, thành phố tập trung đấu tranh với vi phạm trong buôn bán, vận chuyển trái phép, tiêu thụ động vật nhập lậu, nghi nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm gây ô nhiễm môi trường và làm lây lan dịch tả lợn châu Phi.
  - Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không qua kiểm dịch từ địa bàn khác vào tỉnh; tuyên truyền cho đội ngũ lái xe không vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, từ vùng bị dịch, không có giấy tờ kiểm dịch, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh.
  - Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và Đề nghị Báo Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về diễn biến tình hình, nguy cơ tái phát, lây lan dịch bệnh; tuyên truyền, vận động nhân dân không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch; các hành vi vi phạm và kết quả đấu tranh, xử lý để răn đe, phòng ngừa hiệu quả.
  - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không qua kiểm dịch; không vứt xác lợn ra nơi công cộng gây ô nhiễm môi trường; chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống dịch hiệu quả.
- Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.



Ảnh minh họa

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt là giai đoạn 2015 - 2020, làng quê Đông Hưng đã "khoác lên mình tấm áo mới", đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm nay đã hơn 70 tuổi, chứng kiến sự đổi thay của quê hương từ khi xây dựng NTM, ông Vũ Hữu Việt, thôn Lê Lợi 2, xã Đông Xuân cũng như nhiều người dân trong thôn rất phấn khởi. Ông Việt cho biết: Nhờ có NTM, người dân được đi lại trên những con đường bê tông rộng rãi, trường học xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị nên chất lượng dạy và học ngày càng nâng cao. Đặc biệt, thương mại, dịch vụ phát triển là điều kiện để thúc đẩy kinh tế của xã phát triển. Ở xã Đông Xuân, khi bắt tay vào xây dựng NTM, cán bộ và nhân dân còn không ít băn khoăn, trăn trở. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm triển khai, xã đã được công nhận xã NTM, đến năm 2019

# Đổi thay ở huyện nông thôn mới Đông Hưng



Sản xuất công nghiệp góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Đông Hưng phát triển.

hoàn thành tất cả các tiêu chí của xã NTM nâng cao. Ông Vũ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Xuân cho biết: Từ khi xây dựng NTM đến nay, Đông Xuân đã huy động được trên 200 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ sự ủng hộ của nhân dân, xã đã hoàn thành cứng hóa 12km đường giao thông nội đồng, 18km đường giao thông nông thôn và xây dựng nhiều công trình phúc lợi. Từ nhập bằng quân đội người từ 35 triệu đồng năm 2011, đến nay đã đạt trên 70 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn dưới 2%. Xã Phú Lương vốn là xã nghèo của huyện Đông Hưng nhưng hiện nay lại là một trong những địa phương đã thu hút được doanh nghiệp hoạt động sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động, góp phần giúp người dân nơi đây "lấy nông không ly hương". Ông Nguyễn Minh Duán, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất bảo hộ lao động Lan Phú (xã Phú Lương)

phần khởi cho biết: Doanh nghiệp về địa phương đầu tư sản xuất, nhờ xây dựng NTM mà đường sá thông thoáng, xe ô tô chở hàng đến và đi rất thuận tiện. Ông Nguyễn Trọng Bát, Chủ tịch UBND xã Phú Lương cho biết: Đường sá được bê tông hóa, mở rộng nên việc đi lại thuận tiện thu hút các doanh nghiệp vào địa bàn xã đầu tư, phát triển sản xuất, tạo nhiều việc làm cho bà con, góp phần thúc đẩy kinh tế của xã phát triển. Hiện xã có 3 doanh nghiệp may và giày da đang hoạt động. Bên cạnh đó, đường giao thông nội đồng được cứng hóa đã phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp, nhờ đó địa phương không có tình trạng ruộng bỏ hoang. Đầu án của phong trào xây dựng NTM không chỉ hiện hữu ở xã Đông Xuân hay xã Phú Lương mà ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng, thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống. Hơn ai hết người dân - người thụ hưởng thành quả của chương

trình xây dựng NTM cảm nhận rõ sự đổi thay tích cực này. Cô giáo Đỗ Thị Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Lĩnh, xã Đông Quan cho biết: Ngay sau khi về đích NTM xã đã huy động thêm nguồn lực đầu tư xây dựng Trường Mầm non khang trang, sạch đẹp, đạt chuẩn tạo thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Bước vào xây dựng huyện NTM mới với xuất phát điểm thấp nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đã tạo bước đột phá lớn, đạt kết quả quan trọng. Đến nay, Đông Hưng đã huy động gần 4.000 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó huy động từ doanh nghiệp 918 tỷ đồng, đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên 460 tỷ đồng. Năm 2019, hoàn thành xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện, sớm hơn mục tiêu đề ra 1 năm. Trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng

NTM, toàn huyện đã đầu tư nâng cấp hơn 1.200km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn theo quy định. Nâng cấp cơ bản cấu trúc dân sinh. 100% đường thôn xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn NTM. Giao thông, thủy lợi nội đồng cũng được cứng hóa thuận tiện cho đi lại và sản xuất của người dân, bảo đảm tuổi, tiêu và yêu cầu phòng, chống thiên tai. Toàn huyện đã huy động xây mới, nâng cấp, sửa chữa 75 trường học với 833 phòng học, phòng chức năng, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ngày càng cao. NTM không chỉ mang lại diện mạo mới tại các làng quê mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, đời sống sung túc, thôn làng văn minh, quân tử dân chủ. Kết quả này cũng cổ vũ niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và là tiền đề để Đông Hưng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.